



Allah đã nói thật còn bụng của người anh (em) người đã dối, người hãy cho y uống mật ong.

Ông Abu Sa'eed Al-Khudri - cầu xin Allah hài lòng về ông - thuật lại: Một người đàn ông đến gặp Thiên Sứ của Allah nói: Anh (em) tôi bị đau bụng. Thiên Sứ của Allah nói: "Hãy cho cậu ấy uống mật ong". Rồi người đàn ông này đến lần hai. Người bảo: "Hãy cho cậu ấy uống mật ong". Sau đó, người đàn ông đến lần ba. Thiên Sứ của Allah bảo: "Hãy cho cậu ấy uống mật ong". Sau đó, người đàn ông cũng lại đến lần nữa và nói: Quả thật, tôi đã làm. Thiên Sứ của Allah nói: "Allah đã nói thật còn bụng của người anh (em) người đã dối, người hãy cho y uống mật ong." Thế là người đàn ông đó lại cho người anh (em) của y uống mật ong và đã khỏi.

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Một người đàn ông đến gặp Thiên Sứ của Allah. Y cho Người biết rằng anh (em trai) của mình đau bụng. Theo một lời dẫn khác cho biết cơn đau bụng đó là do bị tiêu chảy. Thiên Sứ của Allah bảo người đàn ông đó cho người anh (em) của y uống mật ong. Y đã cho người anh (em) của mình uống mật ong nhưng chứng tiêu chảy vẫn không dứt, Y lại đến gặp Thiên Sứ của Allah lần hai, lần ba, Người bảo ông cho cứ tiếp tục cho người anh (em) của ông uống mật ong. Lần thứ tư ông lại đến gặp Thiên Sứ và nói ông đã cho anh (em) của ông uống mật ong như lời Người chỉ dạy nhưng vẫn không khỏi. Thế là Thiên Sứ nói với người đàn ông đó: "Allah đã nói thật còn bụng của người anh (em) người đã dối, người hãy cho y uống mật ong." Trong lời nói này có thể mang hai hàm ý. Hàm ý thứ nhất, có thể Thiên Sứ của Allah cho biết về điều vô hình mà Allah đã mặc khải cho Người biết rằng căn bệnh đó được chữa khỏi bằng mật ong, cho nên Người cứ bảo uống mật ong để thể hiện điều mà Ngài đã hứa. Hàm ý thứ hai, lời của Người ám chỉ lời phán của Allah {Từ bụng của chúng (ong mật) tiết ra một loại chất uống có nhiều màu sắc khác biệt, trong đó chứa một dược liệu chữa bệnh cho nhân loại} (Chương 16 - Annahl, câu 69), và có thể Người biết đó là căn bệnh mà mật ong sẽ chữa khỏi. Bởi thế, khi Người bảo người đàn ông đó cho người anh em của y uống mật ong trong lần thứ tư thì Allah đã cho khỏi bệnh. Như vậy, không nhất thiết mật ong phải chữa khỏi mọi căn bệnh trong mọi thời khắc tuy nhiên "Mỗi căn bệnh đều có phương thuốc chữa trị dưới phép của Allah" như Thiên Sứ của Allah đã nói (hadith do Muslim ghi lại: 4/ 1729, 2204).

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

